



ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง การรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง
จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ด้วยประเทศไทย มีพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาไฟป่าและวิกฤติมลพิษหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) และเกิดสถานการณ์ครั้งสำคัญ อาทิ สถานการณ์ไฟไหม้ในเขตพื้นที่ป่าพรุในหลายพื้นที่ เช่น ป่าพรุควนเค็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และป่าพรุเสม็ดบางนอกออก จังหวัดสงขลา ตลอดจนสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ทรัพย์สิน สุขภาพของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ “การแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านฝุ่นละออง” เป็นวาระแห่งชาติ กอปรกับนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและสภาวะอากาศเมื่อเกิดภาวะวิกฤติกลับสู่ปกติโดยเร็ว

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน โดยมีแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่สำคัญ เช่น การเผาในที่โล่ง การจราจรขนส่ง และปัญหาหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ประกอบกับลักษณะอากาศในห้วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ของทุกปี จะมีความแห้งแล้ง ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศที่มีความสูงชัน และมีแอ่งลึกในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานการณ์การเผาและมลพิษด้านฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเป็นกลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันของภาครัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืช และขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดจากการเผาเป็นการนำไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศ อันจะนำไปสู่การเกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป

จึงประกาศให้ทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย